



ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ท

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๕ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินคร จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๙ อาคารบริการทางการแพทย์ ๙ ชั้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอแจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากมีประเด็นแก้ไขสามารถแจ้งกลับไปยังสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ทาง E-mail : region๕.cio@gmail.com หรือทาง โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕ ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <http://region๕.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ คูหะรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

ผู้ประสานงาน : นางสาววิญญา ขอเสงี่ยม โทร ๐๘ ๗๑๕๖ ๒๐๗๓



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

### สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๙ อาคารบริการทางการแพทย์ ๙ ชั้น

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม



วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>ประธานแจ้งให้ทราบ</b></p> <p>๑.๑ รถพยาบาล (Ambulance)</p> <p>๑.๒ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒</p> <p>๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑.๔ โครงการแก้มลิงโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร</p> <p>๑.๕ การดำเนินงานโครงการคลินิกถอยน้ำในจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเล</p> <p>๑.๖ การประชุม Tele triage ร่วมกับกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๑.๗ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย</p>	<p>๑) รับทราบ</p> <p>๒) มอบหมายให้ โรงพยาบาลทุกแห่งสำรวจความพร้อมของรถ Ambulance</p> <p>๓) มอบหมายให้ ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ และเตรียมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม</p> <p>๔) มอบหมายให้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม วางแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการคลินิกถอยน้ำโครงการคลินิกถอยน้ำศรีสวัสดิ์โมเดล ๑ ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๖ และ ๑๑ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวชายทะเล (Safety Beach)</p> <p>๕) มอบหมายให้ คณะทำงาน CIO เขตสุขภาพที่ ๕ ทหารีร่วมกับกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องการนำร่องโครงการ Tele Triage</p> <p>๖) มอบหมายให้ คณะทำงาน CIO เขตสุขภาพที่ ๕ เตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยของนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๗) มอบหมายให้ ผู้บริหารเตรียมความพร้อมในเรื่อง Spec ครุภัณฑ์ที่ดิน และแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง</p> <p>๘) มอบหมายให้ ผู้บริหาร กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน</p>	<p>- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ</p> <p>- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป</p> <p>- ประธานคณะทำงานระบบข้อมูลและสารสนเทศเขตสุขภาพที่ ๕ (CIO)</p>
๒	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจตุภัทร อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม</p>	<p>๑) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข</p>	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๓	เรื่องสืบเนื่อง		
	๓.๑ โครงสร้างเขตสุขภาพที่ ๕	๑) รัับทราบโครงสร้างบริการเขตสุขภาพที่ ๕	-
	๓.๒ สรุปความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๖๒	๑) รัับทราบสรุปความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ๒) มอบหมายให้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ กำกับติดตามหน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้า และแจ้งรายละเอียดรายการที่ล่าช้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการ	- สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕
	๓.๓ แผนงานโครงการสนับสนุน Service Plan ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ ๕	๑) รัับทราบแผนงานโครงการสนับสนุน Service Plan ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ ๕	-
	๓.๔ การจัดสรรโควตานักเรียนทุนหลักสูตรต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	๑) รัับทราบผลการจัดสรรโควตานักเรียนทุนหลักสูตรต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒) มอบหมายให้ คณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ ๕ หาเวทีจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกรอบอัตรากำลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงานด้านต่างๆ เขตสุขภาพที่ ๕ และคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๖๒	- คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ (CHRO)
๔	เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ การพิจารณาจัดสรรโควตานักเรียนทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวทางโครงการพยาบาลแก้มลิงเขตสุขภาพที่ ๕	๑) รัับทราบการพิจารณาจัดสรรโควตานักเรียนทุน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวทางโครงการพยาบาลแก้มลิง เขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ คณะทำงาน CHRO เขตสุขภาพที่ ๕ หรือร่วมกับทีมฝ่ายกฎหมาย ศึกษาแนวทางการดำเนินการ รวมถึงแบบสัญญาขอใช้ทุนและประสานหารือร่วมกับกองทุนของโรงพยาบาลในเรื่องการให้กู้ยืมต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอ แนวทาง รวมทั้งหารือร่วมกับสมาคม โรงพยาบาลเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสรรโควตานักเรียนทุนในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒	- คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ (CHRO)
	๔.๒ การกันเงินงบดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเขตสุขภาพที่ ๕	๑) เห็นชอบให้กันงบดำเนินงาน ร้อยละ ๕ จากจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย และการดำเนินงานของ PM เขตสุขภาพที่ ๕	- สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๕	เรื่องเพื่อทราบ ๕.๑ แนวทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เขต สุขภาพที่ ๕	๑) รับทราบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ ๕ หรือ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการฯ	- คณะกรรมการบริหารทรัพยากร บุคคล เขตสุขภาพ ที่ ๕
	๕.๒ การประชาสัมพันธ์ โครงการคลินิกถอยน้ำครี สวัสตีโมเดล ๑ และ โปรแกรม Register Online จิตอาสา	๑) รับทราบการประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกถอยน้ำครีสวัสตีโมเดล ๑ และโปรแกรม Register Online จิตอาสา	-
	๕.๓ การเรียกเก็บค่าบริการ ทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วย นอกส่งต่อภายในจังหวัด	๑) รับทราบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกส่งต่อ ภายในจังหวัด ๒) มอบหมายให้ ผู้บริหารทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ กรณีการเรียกเก็บ ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกส่งต่อภายในจังหวัด เก็บตาม ค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน จำนวน ๗๐๐ บาท และเบิกเพิ่มเติมกรณีตรวจพิเศษ เพื่อการวินิจฉัย จำนวน ๑๗๑ รายการ จากกองทุน สปสช.นอกเหนือจาก จำนวน ๑๗๑ รายการ ทำความตกลงภายในจังหวัด	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด ทุกแห่ง - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
	๕.๔ เรื่องของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ ๕ ๑) สถานการณ์โรคติดต่อที่ สำคัญในเขตสุขภาพที่ ๕ และการติดตามความ ครอบคลุมการได้รับวัคซีน	๑) รับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ ๕ และการ ติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน	-
๖	เรื่องอื่น ๆ ๖.๑ การประชุมวิชาการเขต สุขภาพที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒	๑) รับทราบการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ๒) มอบหมายให้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	๖.๒ Neo Q ระบบคิวของ โรงพยาบาลมะการักษ์	๑) รับทราบ Neo Q ระบบคิวของโรงพยาบาลมะการักษ์	-
	๖.๓ ประชุมกลุ่มย่อย คณะ ขับเคลื่อนนโยบายและ จัดการระบบงานด้านต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ ๕ (Inspector General Delivery Unit :IGDU)	๑) รับทราบการประชุมกลุ่มย่อย คณะขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงาน ด้านต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ ๕ (Inspector General Delivery Unit : IGDU) ๒) มอบหมายให้ ประธานคณะขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงาน ด้านต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ ๕ (Inspector General Delivery Unit : IGDU) ประสานกับผู้รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงานในกลุ่มไลน์ผู้บริหาร และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น	- คณะขับเคลื่อนนโยบาย และจัดการระบบงานด้าน ต่าง ๆ ของเขตสุขภาพที่ ๕ (Inspector General Delivery Unit : IGDU)

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	๖.๔ เสนอรายชื่อประธาน เครือข่ายชมรมจริยธรรมเขต สุขภาพที่ ๕	๑) เห็นชอบให้นายแพทย์สันติต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ ๕	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม (นายแพทย์สันติต บุญยะส่ง)
	๖.๕ หน่วยงานที่มีการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑) รับทราบหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	-

นางสาวมณฑิรา อรรถทิมากุล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณี วัฒนอุไร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจสอบสรุปมติการประชุม ๑

นางสาววิญญา ขอเสงี่ยม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจรรุภา จำนงค์ดี  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  
ผู้ตรวจสอบสรุปมติการประชุม ๒

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้สรุปมติการประชุม